



ที่ บล.เออีซี 321/2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) **(แก้ไขเพิ่มเติม)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยและตราสารอนุพันธ์ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 9 สาขา โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 244.10 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน**”) โดยอ้างอิงจากราคา book value ของสินทรัพย์ รวม premium ซึ่งทรัพย์สินที่จำหน่าย ประกอบด้วย ทรัพย์สิน อุปกรณ์ การรับโอนสิทธิสัญญาการเช่าอาคารและสถานที่ และ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่การตลาดไปด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเจรจาเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว และแก้ไข ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวกับผู้ซื้อแต่ละรายต่อไป ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้น บริษัทฯ จะยังคงประกอบธุรกิจตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยและตราสารอนุพันธ์ต่อไป นอกจากนี้ ยังดำเนินการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีนวัตกรรมด้านการเงินใหม่ Artificial Intelligence (AI) Digital Assets และการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

อนึ่ง ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับ ร้อยละ 8.91 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตาม



งบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งมีมูลค่ารวมต่ำกว่า ร้อยละ 15 ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการใด ๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินที่จะต้องนำมารวมคำนวณมูลค่ารายการ

อีกทั้ง ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) บริษัทฯ จึง ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย จุลจิราภรณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ